

ส่วนที่ ๓

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อบต.บางคนที่)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	๒.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๑.สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีมูลค่าสูง ๒.การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ๕.ประตูการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ๗.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	๒.ยุติความหิวโหย ๑.ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ	๑.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว รูปแบบหลากหลายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวก ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา ๒.เคหะและชุมชน	กองช่าง
๒	๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๔.ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	๓.การมีสุขภาพและความ เป็นอยู่ที่ดี	๓.พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสม	๒.การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ในด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๑.สร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒.สังคมสงเคราะห์ ๓.สาธารณสุข ๔.การศึกษา ๕.งบกลาง	สำนักปลัด สำนักปลัด กองสาธารณสุข กองการศึกษา สำนักปลัด

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อบต.บางคนที)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	๑.ด้านความมั่นคง	๘.พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ	๑๖.สังคมสงบสุข ยุติธรรมไม่แบ่งแยก ๑๗.ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓.พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดให้ผู้สูงอายุวัยได้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม	๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	๑.สร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒.รักษาความสงบภายใน ๓.บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด
๔	๒.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๑.สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีมูลค่าสูง ๒.การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ๕.ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ ๗.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	๒.ยุติความหิวโหย ๑.ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ	๑.ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	๔.การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว	๕.พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	การเกษตร	สำนักปลัด

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อบต.บางคนที่)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	๕.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑๐.เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	๑๑.เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน	๔.ฟื้นฟูแหล่งน้ำบริหารจัดการขยะพัฒนาปายาเลนส่งเสริมพลังงานทดแทน	๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗.พัฒนาและส่งเสริมประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อยู่ในสถานที่สมบูรณ์	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.สาธารณสุข ๓.การเกษตร	สำนักปลัด/ กองคลัง กองสาธารณสุข ฯ กองสาธารณสุข ฯ
๖	๔.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม	๒.การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	๑.ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่	๑.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว รูปแบบหลากหลายและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	๒.การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘.ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา ฯ